



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจราชการบัญชีและการสอบบัญชี โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๖๘๘  
ที่ กษ ๐๔๐๔/ว ๕๕ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับสหกรณ์  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  
และผู้อำนวยการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์

ตามหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๓.๗/๔๕๗๒ ลงวันที่ ๒๗  
สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  
ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๖ กองกำกับและตรวจสอบ <https://ses6.amlo.go.th> เพื่อเป็นช่องทางในการ  
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ  
ทำลายล้างสูง สำหรับสหกรณ์ นั้น

เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  
ที่ ๑ - ๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการกองกำกับการสอบบัญชี  
สหกรณ์ แจ้งเวียนให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และผู้สอบบัญชีในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  
ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๖ กองกำกับและตรวจสอบ <https://ses6.amlo.go.th> ให้แก่สหกรณ์ที่มีทุนเรือนหุ้น  
ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป และดำเนินธุรกิจการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจดจำนอง หรือรับจำหน่ายทรัพย์สิน  
หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายโอภาส ทองยงค์)

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เว็บไซต์หลัก กส.

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์...



ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6  
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ป.ป.จ.



หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยง  
และการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)

## ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความ เสี่ยง และการบริหารจัดการคดีของผู้ มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)



ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยง  
และการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน  
(AMRAC)

ระบบ AMRAC <<< [Link](#)

- [ข้อแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี ของผู้มีหน้าที่รายงาน \(AMRAC\)](#)
- [แบบขอใช้บริการ AMRAC](#)
- [ตัวอย่างนโยบาย ค่มือ และแบบฟอร์มสำหรับสหกรณ์](#)